

# หนังสือพิมพ์น้ำมัน

ฉบับที่ 83 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2017

## “กิจการที่เต็มล้นไปด้วยฤทธิ์อำนาจเหนือพื้นที่และกาลเวลาไหลบ่าออกมา”

ค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2017 ถูกแพร่ภาพผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และอินเทอร์เน็ต



ผู้คนจำนวนมหาศาลในหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2017 ผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น

หลังจากการอธิษฐานของดร.แจร์ร็อก ลี ในช่วงการจัดค่าย มัคนาฮิกานาโอมิ แอนเซโร (วัย 42 ปี) และคุณเอมมานูเอล ซัฟฟารา (วัย 27 ปี) จากคริสตจักรมันมินเซบูในประเทศฟิลิปปินส์มองเห็นได้ดีขึ้นและจอห์น หลุยส์ แอเชโร (วัย 15 ปี) เริ่มเดินได้แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาเดินไม่ได้ด้วยซ้ำไป คุณเฮเลน ยีสมาเอล (วัย 62 ปี) จากคริสตจักรมันมิน มะนิลาได้รับการรักษาให้หายจากอาการผื่นคันซึ่งเกิดจากการแพ้ปลา

ผู้คนจากคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินไนโรบีในประเทศเคนยาได้รับการรักษาให้หายจากโรคหลากหลายชนิดเช่นกัน คุณไอโบเน โอเดซูโซ (วัย 27 ปี) มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนื่องจากอาการไซนัสอักเสบ แต่หลังจากการอธิษฐานของดร.ลีเธอเริ่มหายใจได้สะดวกขึ้น คุณเจดิดา วันซิริ (วัย 19 ปี) ได้รับการปลดปล่อยจากอาการปวดกระเพาะอาหารและคุณคริสตัล นานริน (วัย 34 ปี) หายจากอาการปวดศีรษะและปวดหลัง

คุณราตรี (วัย 33 ปี) จากคริสตจักรมันมินเชียงรายในประเทศไทยได้รับการรักษาให้หายจากผลกระทบที่ตามมาหลังจากระบบประสาทที่หลังหูของเธอได้รับ

ความเสียหาย

คุณมาฟู มาลาจา คริสพิน (วัย 63 ปี) จากคริสตจักรมันมินกินซาซาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีความลำบากในการเดินเนื่องจากอาการปวดที่หัวเข่า แต่เขาเริ่มเดินได้ดีขึ้นหลังจากได้รับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ในระหว่างค่ายภาคฤดูร้อน

กิจการที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจเหนือพื้นที่และกาลเวลาเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก

การสำแดงฤทธิ์อำนาจเหนือพื้นที่และกาลเวลามีบันทึกไว้ในหลายส่วนของพระคัมภีร์ ในมัทธิวบทที่ 8 นายรอยทูลขอให้พระเยซูรักษาคนรับใช้ของเขาที่เป็นอัมพาตอยู่ที่บ้าน พระเยซูตรัสว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” แต่นายรอยทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กลัวไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าได้ ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์ตรัสเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรค” คำพูดของเขาแสดงถึงความเชื่ออย่างอัศจรรย์ของเขาที่ว่าคนรับใช้ของเขาจะหายโรคเพียงด้วยคำตรัสของพระเยซู พระเยซูประหลาดพระทัยเพราะถ้อยคำของเขาและตรัสว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ออย่างไร ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั้น” คนรับใช้ของเขาก็หายเป็นปกติในทันที

ในประเทศลัตเวีย คุณอิงกา เมารินา

เจอร์กเจน (วัย 31 ปี) เข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2017 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เธอเกิดมาหูหนวกแต่เริ่มได้ยินเสียงผ่านหูคานซายของเธอหลังจากการอธิษฐาน

คุณแคโรไลน์ กวน ไอ เซ (วัย 27 ปี) และคุณแคโรไลน์ กวน ไอ เซน (วัย 33 ปี) จากคริสตจักรมันมินสิงคโปร์ได้รับการรักษาให้หายจากปัญหากระดูกสันหลังคดและอาการปวดหัวเข่าตามลำดับ นอกจากนั้น สมาชิกคริสตจักรมันมินเนปาลหลายคนได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคต่างๆ หลังจากคนเหล่านั้นเข้าร่วมค่ายผ่านการแพร่ภาพของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ในคำนี้ ผู้คนจำนวนมากจากทุกมุมโลกมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ผ่านกิจการที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจเหนือพื้นที่และกาลเวลา (รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 3 และ 4)

ประสบการณ์กับโลกฝ่ายวิญญาณ คำตอบ และพระพร

ผู้เข้าร่วมหลายคนมีประสบการณ์กับโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งเปิดโอกาสให้เขาหรือเธอฟื้นจิตใจของตน คุณเวโรนิกา เฟลิกโกโก้ ชู ฉวน (วัย 22 ปี) จากประเทศมาเลเซียเคยมีชีวิตอยู่ในความมืดและความกลัวในจิตใจ แต่เธอพูดว่าความกลัวได้หายไปจากเธอและเธอได้รับ

การเสริมกำลังหลังจากการอธิษฐานในโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.

คุณฟุง มิง เอ็นน์ (วัย 38 ปี) จากประเทศมาเลเซียมองเห็นเงาดำและหมอกควันในสมองของเธอจากหายไปเมื่อเธอรับเอาคำอธิษฐาน หลังจากนั้นความคิดแง่ลบที่เรื้อรังอยู่ในสมองของเธอก็หายไปเช่นกัน คุณทูกูไฮซาน เดมซิก (วัย 49 ปี) จากคริสตจักรมันมินมองโกเลียรู้สึกว่ามีบางอย่างได้จากนั้นเอวของเขาขึ้นมามบร่างกายและผ่านลำคอของเขาออกไป จากนั้นเขาได้รับกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำและตอนนี้สามารถมีชีวิตคริสเตียนอย่างมีความสุข

คนอื่นๆ อีกมากมายได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน มัคนาฮิกานา ราชิดคาเชมเบ (วัย 59 ปี) จากคริสตจักรมันมินกินซาซาได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้บังคับการแผนกวางแผนตำรวจหลังจากเขาได้รับเอาคำอธิษฐานที่อยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลา เขาพูดว่า “ผมไม่ได้รับการเลื่อนขั้นมาเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากผมบังคับบัญชาของผมขาดความก้าวหน้าของผม แต่ปัญหานั้นหมดไปและผมได้รับคำตอบในค่ายภาคฤดูร้อนครั้งนี้ ผมมีความสุขมาก”

ขอให้เราขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงสำแดงกิจการแห่งการรักษาโรค การเปลี่ยนแปลง พระพรและความสุขเหนือพื้นที่และกาลเวลา

# การจัดเตรียมของพระเจ้าที่พบในฉลองพระองค์ของพระเยซู



ศิษยาภิบาลอาร์โฮ ดร.แจร์อ็อก ลี

“ครั้นพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้ว เขาก็หลายก็เอาฉลองพระองค์แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารทุกคนคนละส่วน และเอาฉลองพระองค์ชั้นในด้วยฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บ ทอตั้งแต่บนตลอดกลาง เหตุฉะนั้นเขาจึงพูดกันว่า ‘เราอย่าฉีกแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับฉลากกันจะใคร่ว่าใครจะได้’ ทั้งนี้เพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จที่ว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้น เขาก็จับฉลากกัน’ พวกทหารจึงได้กระทำดังนี้” (ยอห์น 19:23-24)

ถูกเหยียดหยามซึ่งพวกเรารควรได้รับสิ่งเหล่านั้น พระองค์ถูกทำโทษที่คนบาปเท่านั้นสมควรได้รับ

สิ่งที่โสโครกยิ่งกว่าความโสโครกใดๆ และสิ่งที่น่าอับอายยิ่งกว่าความน่าอับอายใดๆ คือความบาป ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันกำลังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความบาปนี้ เขาก็มีความดำนชามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสว่างจัดสิ่งที่เป็นความมืดออกไปสิ้นใจ เมื่อพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความสว่างส่องมาเหนือจิตใจของเรา ความบาปที่น่าอับอายทั้งสิ้นที่อยู่ในจิตใจของเราที่ถูกเปิดโปง ผู้คนจมปลักอยู่ในความโสโครกของโลกนี้และดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปจะไม่กลายหน้าของตนขึ้นต่อหน้าต่อการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อจิตใจและการประพฤติที่นรังเกียจทั้งสิ้นของเขาถูกทำให้เป็นที่ประจักษ์

แต่กระนั้น พระเยซูได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากความบาปของเราและทรงทนรับเอาความหยาบหมิ่นและความอับยศแทนเรา และทุกคนที่เชื่อในเรื่องนี้ก็สามารถเป็นอิสระจากความอับอาย ด้วยเหตุนี้ เราแต่ละคนต้องขอบพระคุณสำหรับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราและพร้อมที่จะสวมกอดพระองค์ด้วยการบรรลูดึงการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์โดยเร็ว

## 2. การจัดเตรียมของพระเจ้าในการที่พวกทหารนำฉลองพระองค์ของพระเยซูมาฉีกแบ่งกัน

ฉลองพระองค์ของพระเยซูในฝ่ายวิญญาณเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิสราเอลและประชาชนของประเทศนี้ เมื่อฉลองพระองค์ถูกฉีกออกเป็นสี่ส่วนรูปทรงของฉลองพระองค์ก็หายไปและเหลือเพียงชิ้นส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้า สิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าอิสราเอลจะถูกทำลายลงอย่างไร “คนอิสราเอล” จะหลงเหลืออยู่ในลักษณะเดียวกันกับที่ชิ้นส่วนของฉลองพระองค์ของพระเยซูที่หลงเหลืออยู่เป็นชิ้นๆ

เพราะเหตุนี้ การที่พวกทหารโรมันนำฉลองพระองค์ของพระเยซูมาฉีกออกเป็นสี่ส่วนจึงเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศอิสราเอลจะถูกทำลายโดยพวกโรมันอย่างไรและการแบ่งเสื้อผ้าออกเป็นสี่ชิ้นแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่คนอิสราเอลจะถูกกระจัดกระจายออกไปยังสี่ทิศทางคือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

คำพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มปรากฏอยู่ในลูกา 19:43-44 “ควรวาเวลาจะมีถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อกองทัพต่อสู้เจ้าและล้อมเจ้าไว้ทุกด้าน แล้วจะเหยียดเงาเงาให้ราบบนพื้นดิน กับถูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเจ้าจะไม่ปล่อยให้ศัตรูชนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้ดูเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้า”

แม้จะยึดตามคำพยากรณ์ ในปีค.ศ. 70 นายพลติตัสแห่งกองทัพโรมันได้บุกทำลายกรุงเยรูซาเล็มลงอย่างสิ้นเชิง เหมือนที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “เขาจะไม่ปล่อยให้ศัตรูชนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย” กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายราบเป็นหน้ากลอง ในระหว่างการยึดกรุงเยรูซาเล็มนั้นชาวยิวมากกว่าหนึ่งล้านคนถูกสังหารหมู่และผู้คนหรืออดชีวิตจากการยึดกรุงและการสังหารหมู่ได้ถูกกระจัดกระจายออกไปในทุกทิศทุกทางและตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของคนต่างชาติทุกรูปแบบในเวลาต่อมา

เหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดที่เกิดขึ้นกับชาวยิวคือการสังหารหมู่อย่างเป็นระบบโดยพวกนัซีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง คนยิวมากกว่าหกล้านคนถูกสังหารในสภาพเปลือยเปล่าเพียงเพราะเขาเป็น คนยิว การที่ผู้คนจำนวนมากมายืนนั้นถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคำแช่งสาปเนื่องจากบรรพบุรุษของคนเหล่านี้ได้ฆ่าพระเยซูผู้เสด็จมายังโลกนี้ในฐานะกษัตริย์ของเขา

พวกยิวขึ้นกรานในการเรียกร้องให้ตรึงพระเยซูและพูดว่า “ให้โลหิตของเราตกบนเจ้าที่บุตรของเรานี้เถิด” (มัทธิว 27:25) ดังนั้นเขาจึงได้รับผลกรรมจากการเรียกร้องของเขาและเขาใช้ชีวิตผ่านประวัติศาสตร์ที่โหดเหี้ยมทารุณ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่เกิด

จากการที่พวกทหารแบ่งฉลองพระองค์ของพระเยซูออกเป็นสี่ส่วน

## 3. การจัดเตรียมของพระเจ้าในการที่พวกทหารนำฉลองพระองค์ชั้นในมาจับฉลากกัน

ฉลองพระองค์ชั้นในของพระเยซู “ไม่มีตะเข็บ” ซึ่งหมายความว่า “ไม่มีการเย็บเสื้อผ้าเข้าด้วยกัน แต่ทอตั้งแต่บนตลอดกลาง”

“ฉลองพระองค์ชั้นใน” ในที่นี้หมายถึงจิตใจของมนุษย์ ฉลองพระองค์ชั้นในของพระเยซู (กษัตริย์ของอิสราเอล) เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจของลูกหลานของอิสราเอลและแสดงถึงความเชื่อของเขาในพระเจ้า

ผู้ก่อตั้งชนชาติอิสราเอลผู้ถือศรัทธาของพระเจ้าคือยาโคบ พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของยาโคบเป็น “อิสราเอล” ด้วยพระองค์เองและสร้างชนสิบสองเผ่าของอิสราเอลจากบุตรชายสิบสองคนของยาโคบ คนอิสราเอลถือเป็นกลุ่มชนที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน (เอกพันธุ์) มาเป็นเวลานาน โดยไม่มีการแต่งงานกับผู้ชายและผู้หญิงของชนเชื้อชาติอื่นและเขาปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้น

จากนั้นในระหว่างการครองราชย์ของเรโอบอัมโอรสของยาโคบ ोनเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอิสราเอลและแบ่งประเทศออกเป็นอิสราเอลในทางเหนือและยูดาห์ในทางใต้ ไม่นานผู้คนของอิสราเอลในทางเหนือเริ่มแต่งงานกับคนต่างชาติและเขาสูญเสียบูรณภาพของความเป็นประเทศที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไป มีเพียงยูดาห์ในทางใต้เท่านั้นที่เป็นเชื้อสายที่แท้จริงของอิสราเอลเมื่อเขารักษาความเป็นชนเผ่าพันธุ์เดียวกันเอาไว้ เพราะเหตุนี้เราจึงเรียกเชื้อสายของอิสราเอลว่า “ยูดาห์” หรือคนยิวมาจนถึงวันนี้

ชาวยิวดำรงความเป็นชนเผ่าพันธุ์เดียวกันเอาไว้มาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับฉลองพระองค์ชั้นในของพระเยซูที่ทอตั้งแต่บนตลอดกลาง โดยเริ่มต้นกับยาโคบบรรพบุรุษของเขา เพราะเหตุนี้พวกทหารโรมันจึงไม่ฉีกฉลองพระองค์ชั้นในของพระเยซูและในฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าจิตใจของชาวยิวที่มีต่อพระเจ้าของเขาไม่อาจถูกแบ่งแยกหรือถูกทำลายโดยมนุษย์ โรมันล้มเหลวในการลบเลือนความเชื่อของคนอิสราเอลให้หมดสิ้นไป

แม้หลังจากการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มและแม่น้ำในท่ามกลางความยากลำบากและความทุกข์ทรมานในทั่วทุกมุมโลกเป็นเวลาเกือบสองพันปีชาวยิวก็ไม่ได้สูญเสียหรือทิ้งอัตลักษณ์ของตน และในที่สุดในวันที่ 14 พฤษภาคม 1948 คนยิวได้กลับมามีแผ่นดินแห่งบรรพบุรุษของตนและสถาปนาประเทศเอกราชที่อธิปไตยเป็นของตนเองขึ้น ดังนั้นคำพยากรณ์ในอเสคียล 38:8-9 จึงสำเร็จเป็นจริง มีกลุ่มชาติพันธุ์โคเบนโลกนี้ที่ขังคัมอยู่กับอัตลักษณ์ประจำชาติของตนอย่างเหนียวแน่น รักษาความเชื่อของตนไว้อย่างปลอดภัย และรื้อฟื้นความเป็นประเทศขึ้นมาอีกหลังจากการถูกทำลายไปเกือบ 1,900 ปี

จิตใจและความเชื่อที่ผู้คนอิสราเอลได้รับสืบทอดมาจากยาโคบ บรรพบุรุษของเขาหนักแน่นมั่นคงถึงเพียงนั้นและการสงวนรักษาฉลองพระองค์ชั้นในของพระเยซูได้พยากรณ์ล่วงหน้าถึงการปรากฏตัวของประวัติศาสตร์ดังกล่าว

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ทุกสิ่งที่ยืนที่ไว้ไว้ในพระคัมภีร์นับจากการล่มสลายของเยรูซาเล็มและการทนทุกข์ของชาวยิวไปจนถึงการทำลายและการรื้อฟื้นอิสราเอลสำเร็จเป็นจริงทุกประการ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นได้แก่การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในอนาคตอันใกล้เพื่อรับเราไปสวรรค์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเผ่าะวังและอธิษฐานอยู่เสมอ ประคับค้ำของท่านให้พร้อมโดยเร็วในฐานะเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็นเจ้า และรอดก่อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเสด็จมาอีกเพื่อรับเรา

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ <b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ <b>การทรงบัพติศมา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์ <b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ <b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> <li>คริสตจักรมีพันธสัญญาที่เชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคล้อยของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่ มีข้อผิดพลาด</li> <li>คริสตจักรมีพันธสัญญาที่เชื่อว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกภาพ ( พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ )</li> <li>คริสตจักรมีพันธสัญญาที่เชื่อว่าเป็นการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>คริสตจักรมีพันธสัญญาที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>คริสตจักรมีพันธสัญญาที่เชื่อเกี่ยวกับความเชื่อของคนผาน “ หลักข้อเชื่อของอัครทูต ” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”          “ในผู้มีความรอดไม่มีเขต ด้วยว่านามอันหนึ่งให้ทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ทั้งกลางมนุษย์ทั่วโลกได้”</p>



## “ในประเทศเนปาล เรารู้สึกเหมือนกับได้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การรักษาโรคและพระพรมีอยู่อย่างเปี่ยมล้น”



ดี และได้รับการรักษาจากอาการท้องอืดเรื้อรัง คุณสุนนา สุนาร์ (วัย 43 ปี) มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเนื่องจากต่อมไทรอยด์อักเสบและทนทุกข์กับโรคข้อต่ออักเสบและบางครั้งมีอาการปวดทั่วร่างกายของเธอ หลังจากรับเอาคำอธิษฐานอาการปวดต่างๆ ก็หายไปและเธอสามารถหายใจได้เป็นปกติ

มัคนายิกายโติ มาฮาร์จัน (วัย 39 ปี) มีอาการปวดหน้าแข้งและเท้าขาของเธอซึ่งทำให้เธอเดินลำบาก แต่หลังจากการอธิษฐานความเจ็บปวดทั้งหมดก็หายไปและเธอสามารถเดินได้เป็นปกติ คุณไอเด ซิง ไวบา (วัย 84 ปี) ทนทุกข์จากอาการบวมที่ขา ริมฝีปากและปากของเธอและมีอาการเหงาเป็นเวลาหกเดือน แต่หลังจากการอธิษฐานการอาการบวมก็ลดลงและการแห้งที่ริมฝีปากและที่ปากก็หายไป

คุณนามราตะ โบกาดี (วัย 57 ปี) มีปัญหาสายตาดำที่ตาทั้งสองข้างและทนทุกข์กับอาการคัดจมูกมาเป็นเวลา 15 ปี แต่หลังจากการอธิษฐานการมองเห็นของเธอดีขึ้นและอาการคัดจมูกก็ได้รับการบรรเทา

น้องเนฮา ฐาปา มากัท (วัย 10 ขวบ) ได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดหูและในแก้วหูของเธอที่เกิดจากแผลไหม้ น้องสุติกชา ไร (วัย 14 ปี) หายจากอาการปวดฟัน คุณคันจิมาชา รัมบา (วัย 39 ปี) หายจากอาการปวดตา และคุณอิรา เค.ซี. (วัย 49 ปี) หายจากอาการปวดภายในปาก

คุณแอสมีตา ลิลวัล (วัย 33 ปี) เริ่มมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และสามีของเธอเติบโตขึ้นในความเชื่อ

สมาชิกคริสตจักรมันมินเนปาลเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2017 ผ่านการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. คนเหล่านั้นมีประสบการณ์การทำงานอย่างอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนือพื้นที่และกาลเวลา

คุณसानู ลานา (วัย 52 ปี) ได้รับการปลดปล่อยจากอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและความยินดีมาเหนือเขา คุณริตา บูเจล (วัย 28 ปี) ได้รับการปลดปล่อยจากอาการปวดขาซึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และน้องรามจิ สุนาร์ (วัย 14 ปี) ได้รับการปลดปล่อยจากอาการปวดคอที่สร้างปัญหาให้กับเขามาเป็นเวลาหนึ่งเดือน ตอนนี้เขาชอบไปโบสถ์เช่นกัน เขาพูดว่าเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าในขณะที่อ่านหนังสือเรื่อง “สาส์นจากกางเขน”

คุณเดโบราห์ เซาคาริ (วัย 29 ปี) มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจและในการเดินเนื่องจากอาการปวดหน้าอก แต่หลังจากคำอธิษฐานเธอได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวด สามารถเดินได้

มากพอที่จะรักษาวันสะบาโต แม่ของเธอ (คุณลิตา เซน) ตกต้นไม้ขนาดใหญ่และทำให้กระดูกซี่โครงและกระดูกสันอกของเธอแตก เธอเข้าโรงพยาบาล แต่หลังจากการอธิษฐานอาการของเธอดีขึ้นและห้าวันต่อมาเธอสามารถออกจากโรงพยาบาล เธอเข้าร่วมค่ายและอาการปวดของเธอได้รับการบรรเทาอย่างอัศจรรย์และสามารถนอนหลับได้เป็นอย่างดี

คุณราม บาฮาคุร์ รัมบา (วัย 47 ปี) ได้รับการขอร้องอย่างจริงจังจากภรรยาของเขาให้เข้าร่วมในการสรรเสริญและการนมัสการรอบกองไฟและเขาได้รับพระคุณอย่างมาก ในความไพเราะของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขายอมรับว่ารู้สึกเหมือนเขาอยู่ในสวรรค์และไม่อยากกลับบ้าน คุณกุนดี มาการ์ (วัย 47 ปี) พูดว่าเธออยู่ในความเศร้าและความเจ็บปวด แต่หลังจากเธอได้พบกับคริสเตียนเรียนรู้เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าและชีวิตของเธอได้รับการเปลี่ยนแปลง คุณนิกิมานี เต่า (วัย 39 ปี) แสดงความยินดีของเธอออกมาด้วยการพูดว่าเธอได้รับพระคุณแห่งการกลับใจเป็นครั้งแรกในขณะที่ร้องเพลง “พระคุณพระเจ้า”

คุณอามาน เซรชธา (วัย 19 ปี) ได้รับการสัมผัสด้วยความรักของผู้เลี้ยงที่กำลั๊งนำการสรรเสริญและการนมัสการรอบกองไฟ เขามุ่งมั่นจะสร้างตัวเองขึ้นใหม่และเต็มด้วยความเชื่อ คุณสาริตา โล (วัย 32 ปี) ทนทุกข์อยู่กับปัญหาชีวิตมากมายก่อนมาที่คริสตจักรมันมินเนปาล เธอพูดว่า “ฉันเคยออกยอกหัวใจเพราะฉันไม่มีอาหารกิน แต่หลังจากที่มาคริสตจักรฉันได้รับพระพรและตอนนี้ฉันมีอาหารอย่างเพียงพอและฉันสามารถแบ่งทั้งส่งลูกของฉันเข้าโรงเรียน นอกจากนั้น หลังจากฉันรับเอาคำอธิษฐานในระหว่างค่ายภาคฤดูร้อน อาการปวดของท้องเรื้อรังก็หายไป”

### อุณหภูมิตั้งไว้ที่ 25 หรือ 26 องศาเซลเซียสแดสมาชิกชาวญี่ปุ่นได้รับการปกป้องจากพายุไต้ฝุ่น



เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2017 หนึ่งวันก่อนวันเข้าค่าย ศิษยาภิบาลอวโรโตร์ แกร์ริค ลีกล่าวว่าคุณหมิมจะตั้งอยู่ที่ 25 หรือ 26 องศาเซลเซียสในระหว่างการจัดค่าย เหมือนที่ท่านพูดไว้ อุณหภูมิที่ค็อกชูฮอนริสอร์ทในมูจูซึ่งเป็นสถานที่จัดค่ายอยู่ที่ 25 ถึง 26 องศาเซลเซียส การอัศจรรย์ที่ควบคุมอุณหภูมินี้เกิดขึ้นในคริสตจักรสาขาในต่างประเทศเช่นกันและสมาชิกคริสตจักรมีส่วนร่วมในพื้นที่ฝ่ายวิญญาณ

อุณหภูมิลดลง คริสตจักรมันมินมองโกเลียอยู่ที่ราว 25 ถึง 26 องศาเซลเซียสเมื่อสมาชิกที่นั่นเข้าร่วมค่ายผ่านการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ในมาดรูโรอุณหภูมิอยู่ที่ 32 เซลเซียสโดยตลอด แต่หนึ่งวันก่อนการเขาค่ายมีฝนตกลงมาและทำให้อุณหภูมิลดลงมาเหลือ 26 องศาเซลเซียสเมื่อ

สมาชิกคริสตจักรมันมินมาดรูโรชุมนุมกันเพื่อร่วมค่าย ในระหว่างการสรรเสริญและการนมัสการรอบกองไฟมีสายลมเย็นพัดมาและอุณหภูมิตั้งอยู่ที่ 26 องศา สมาชิกคริสตจักรมันมินคินซาซาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ภาพบน) ชมบันทึกรูปวิดีโอของการเขาค่ายผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ในขณะที่คนเหล่านั้นกำลังชมการสรรเสริญและการนมัสการรอบกองไฟอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสแม้ว่าปกติอุณหภูมิจะอยู่ที่ 30 ถึง 33 องศาในช่วงกลางวัน สมาชิกคริสตจักรมันมินหลายคนทั่วโลกมีประสบการณ์กับกิจการของการควบคุมอุณหภูมิ สองสามวันก่อนการเขาค่าย สมาชิกในประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นว่าพายุไต้ฝุ่นโนรู (พายุไต้ฝุ่นประจำฤดูกาลลูกที่ห้า) กำลังจะขึ้นฝั่งที่คชูจูในวันที่ 6 สิงหาคมและมุ่งหน้าไปยัง

โตเกียวในวันที่ 7 สิงหาคม คนเหล่านั้นส่งข้อเสนออธิษฐานมายังคริสตจักรแม่ ในช่วงการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ดร.ลีโอริชฐานเพื่อขอให้สมาชิกเหล่านั้นสามารถเดินทางมายังเกาหลี จากนั้นพายุไต้ฝุ่นลูกนั้นเริ่มอ่อนกำลังลงและจางหายไปไม่ช้า สมาชิกเหล่านั้นสามารถเดินทางมาเกาหลีได้โดยไม่มีปัญหา ศิษยาภิบาลและสมาชิกสี่สิบเจ็ดคนมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

### “หลังจากรับเอาคำอธิษฐานผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ฉันฝันว่าตนได้รับการรักษาให้หายและมีสุขภาพดี”



มัคนายิกามาเรีย (วัย 45 ปี) จากคริสตจักรมันมินเซนไน (ประเทศอินเดีย) ลมป่วยอยู่บ่อยๆ และตัวของเธอรอน ตลอดสองปีที่ผ่านมามีอาการเจ็บปวดเมื่อมีคนแตะที่หัวของเธอ เนื่องจากโรคข้อต่ออักเสบ ปีนี้เธอได้เข้าร่วมในค่ายผ่านการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. เมื่อเธอรับเอาคำอธิษฐานของครูลี เธอรู้สึกเหมือนกับมีคนเทน้ำเย็นลงบนตัวเธอสามครั้ง ความเย็นเข้ามาสู่ร่างกายและจิตใจของเธอ

ที่บ้าน เธอเขานอนและฝันอย่างประหลาดในคืนนั้น เธอฝันว่าเธออยู่ในน้ำ แต่ทันใดนั้นก็หายไป และแล้วตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากช่องท่อน้ำของเธอลงมาและพูดว่า “ข้าต้องการเจ้า” จากนั้นมีเสียงผู้หญิงเกาหลีพูดว่า “มาเรียรอดแล้ว ด้วยคำแห่งพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ครั้งแรกเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธ

แต่เมื่อผู้หญิงคนนั้นพูดว่ามาเรียเป็นลูกแกะของผู้เลี้ยง เสียงตัวนั้นก็วิ่งหนีไป หลังจากนั้นเธอได้รับการปลดปล่อยจากอาการปวดทุกอย่างในร่างกายของเธอและได้รับการรักษาให้หายจากโรคข้อต่ออักเสบที่หัวเข่า เธอมีสุขภาพดี



คุณนูเชอ (วัย 19 ปี) จากคริสตจักรมันมินเชียงรายมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงมาเป็นเวลาสามสัปดาห์ก่อนการเขาค่าย เธอทราบข่าวตอนอยู่ในโรงพยาบาลว่าไส้ติ่งของเธอแตกและสิ่งนี้ทำให้เธอต้องผ่าตัด เธอเข้ารับการรักษาแต่มีปัญหารักษาเชื้อที่แผลซึ่งทำให้เธอเป็นผี

เธอเข้าร่วมค่ายผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. และรับเอาคำอธิษฐานคืนนั้นเธอฝันว่าคร.ลีวางมือบนศีรษะของเธอ เธอเกิดความมั่นใจเรื่องการรักษาและผลการตรวจของแพทย์ชี้ให้เห็นว่าฝันหายไปแล้ว





## “ฉันหายจากโรคเบาหวานที่ฉันป่วยมา 25 ปีและอาการแทรกซ้อนของโรคนี้”

มัทนายิกาเบคคา (วัย 47 ปี)  
คริสตจักรมั่นคงใน ประเทศอินเดีย



เมื่อสามปีที่แล้วฉันไม่สามารถทรงตัวให้มั่นคงได้เนื่องจากความดันโลหิตสูงและอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดของฉันขึ้นสูงเกิน 600 ฉันลงเอยด้วยการเข้าโรงพยาบาล อาการแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปและฉันเริ่มป่วยเป็นโรคหยาขากซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมสภาพที่แก้วตาและขาของฉันและในที่สุดตาของฉันก็มองไม่เห็น

อย่างไรก็ตาม ฉันรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวูโส ดร.แจร์อ็อก ลีผานโทรทศน์ จี.ซี.เอ็น. ในระหว่างการนมัสการและอาการต่างๆ ดีขึ้น ศิษยาภิบาลโยเซฟ ฮาน สมา

ชิกคริสตจักรของฉัน และครอบครัวของฉัน อธิษฐานเพื่อฉันในการทูลวิงวอนและฉันมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ในเดือนกรกฎาคมปี 2017 ฉันถวายการอดอาหารและการอธิษฐานหนึ่งวันเพื่อรับเอาการรักษาอย่างสมบูรณ์ก่อนเขาคาย แต่ระดับของน้ำตาลในเลือดของฉันสูงขึ้นและฉันนอนไม่หลับเป็นเวลาสามสัปดาห์เนื่องจากอาการคลื่นไส้ ฉันเดินไม่ได้ด้วยซ้ำไป อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของฉันและฉันเอาชนะสิ่งนั้น

ลูกชายคนที่สองของฉันสามารถเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนมั่นคงโดยคำเชิญของศิษยาภิบาล

ที่ปรึกษาทั่วโลกจ.ซี.เอ็น ลีเพราะเขาได้รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มดาเนียล

ในวันที่ 6 สิงหาคมซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ ลูกชายของฉันรับเอาคำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลอาวูโสในเกาหลี ทันใดนั้นการอักเสบก็เกิดขึ้นกับฉันในอินเดีย ร่างกายของฉันมีกำลังขึ้นมาโดยจับปล้นและฉันสามารถเคลื่อนไหวได้ ร่างกายของฉันรู้สึกปลอดโปร่งและเบา ฉันมีกำลังขึ้นมาใหม่และไปยังคริสตจักร ในคืนนั้นฉันอาสาสมัครในการส่งหนังสือพิมพ์มั่นคงภาษาทมิฬออกไปทางไปรษณีย์

ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแรกของค่าย

ฉันรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอาวูโสผ่านการถ่ายทอดสดของโทรทศน์จี.ซี.เอ็น. จากนั้นฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างออกมาจากช่องท้องของฉัน หลังจากนั้นอาการปวดต่างๆ ก็หายไปและฉันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่บ้านฉันนอนหลับเป็นอย่างดี ฮาเลลูยา

ฉันได้รับการปลดปล่อยจากโรคเบาหวานที่สร้างปัญหาให้กับฉันมาเป็นเวลา 25 ปี ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันบังเกิดใหม่ ฉันขอบพระคุณพระเจ้าแห่งความรักที่ทรงนำฉันมาสู่หนทางแห่งคำอธิษฐานและพระพรและทรงแก้ปัญหาทั้งคืนของฉัน



## “ผมมีความสุขที่วิ่งได้”

คุณดาเนียล เบน (วัย 18 ปี)  
คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มั่นคงในโรบี ประเทศเคนยา



ผมมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมาตั้งแต่วัยเด็ก ผมรู้สึกปวดเมื่อผมเดินหรือวิ่งเร็วๆ ผมไม่สามารถเดินและวิ่งได้มาก อย่างที่ผมต้องการ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 7 สิงหาคม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผมหลังจากผมเข้าร่วมค่ายปี 2017 ผ่านโทรทศน์จี.ซี.เอ็น.

หลังจากศิษยาภิบาลอาวูโสเสร็จสิ้นการสัมมนา การร้องเพลงสรรเสริญและการ

อธิษฐานเพื่อการกลับใจตามมา ผมกลับใจอย่างถ่องแท้จากการทำบาปซ้ำซากแมหลังจากการกลับใจแม่ผมเป็นคริสเตียนมานาน ผมกลับใจจากความเชื่อห่อ้ง การกระทำที่เอาแต่ใจตนเอง และความรู้สึกขุ่นเคืองใจด้วยเช่นกัน

จากนั้น ศิษยาภิบาลอาวูโสอธิษฐานเพื่อเราในช่วงการอธิษฐานของท่านขาของผมเริ่มสั้น

และแกว่งไปมาและผมรู้สึกว่ามีบางอย่างออกมาจากขาของผม หลังจากนั้นผมรู้สึกดีและเป็นอิสระ

วันต่อมา เมื่อผมไปที่คริสตจักรเพื่อเข้าร่วมค่าย อากาศเย็นสบายมาก ทันใดนั้น ผมอยากวิ่งและผมเริ่มวิ่ง นำแปลกมากที่ผมไม่มีความเจ็บปวดที่หน้าอกของผมเลย ผมรู้สึกประหลาดใจและพยายามเดินอย่างรวดเร็ว

จริงๆ ไม่มีใครจับปวดอีกเลย ผมได้รับการปลดปล่อยจากอาการปวดหน้าอกที่เคยสร้างปัญหาให้กับผม ฮาเลลูยา

ผมขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพระคุณแก่ผมให้กลับใจแม่ผมไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำบาปซ้ำซากและขอบพระคุณที่พระองค์ทรงนำการรักษามาให้ผมและทรงสร้างผมขึ้นใหม่



## “ฉันหายจากโรคกระดูกสันหลังคดที่เรื้อรังมาเป็นเวลา 5 ปีในทันที”

คุณโจเซฟิน อะดอร่าเบล (วัย 26 ปี)  
คริสตจักรมั่นคงในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์



ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีอาการปวดอย่างรุนแรงที่หลังของฉันเนื่องจากโรคกระดูกสันหลังคด ดังนั้นเมื่อฉันยืนหรือนั่งอยู่เป็นเวลานานฉันจะปวดมาก อาการนี้รุนแรงมากขึ้นเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในที่ทำงานที่ฉันต้องนั่งตลอดทั้งวัน ฉันจะรู้สึกถึงอาการตึงที่แผ่นหลังของฉัน ดังนั้นจึงใช้กำปั้นทุบแผ่นหลัง บิดหลังไป

มา หรือเปลี่ยนท่านั่งเพื่อลดอาการตึงที่แผ่นหลังของฉันลง ฉันต้องการรับการรักษาด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าและฉันไม่กินยาหรือรับการรักษาทางการแพทย์

ฉันปรารถนามากยิ่งขึ้นที่จะเข้าค่ายภาคฤดูร้อนปี 2017 เนื่องจากปัญหานี้ในวันแรกฉันไปที่คริสตจักรเพื่อเขา

ร่วมค่ายผ่านโทรทศน์จี.ซี.เอ็น.พร้อมกับสมาชิกคริสตจักรของฉัน ฉันมีความสุขมากและเต็มไปด้วยความภาคหวัง

เมื่อศิษยาภิบาลอาวูโสอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยหลังการสัมมนา ฉันรู้สึกถึงการแตะต้องอย่างแผ่วเบาที่แผ่นหลังของฉันและรู้สึกสบายตัวขึ้น หลังจากนั้นฉันไม่มีอาการปวดอยู่ที่หลังของฉัน

เลย ยิ่งกว่านั้น ฉันต้องนั่งอยู่เป็นเวลานานกว่าสี่ชั่วโมงเพื่อล่ามการแพร่ภาพออกอากาศในภาษาอังกฤษเป็นภาษาตากาล็อก แต่ฉันไม่มีปัญหาใดเลย

ฉันขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้ฉันพบกับพระเจ้าผู้แสนดีและทรงมอบการรักษาโรคและคำตอบแก่ฉัน

ภาพตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์



ก่อนการอธิษฐาน โรคกระดูกสันหลังคดที่มีความโค้ง 5 องศา

### หากท่านต้องการรู้จักกับเรา สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เหล่านี้

1. [www.manminthailand.com](http://www.manminthailand.com)
2. วิดีโอ ชมดูการถ่ายทอดสดการนมัสการของมั่นคงในเชียงใหม่  
- เข้าไปที่ [www.manminthailand.com](http://www.manminthailand.com) --> คลิกที่ รูป YouTube
3. การปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ Asiasat 5 F 3840 H / Sym 29720
4. เว็บไซต์ คริสตจักรมั่นคง กรุงโซล เกาหลีใต้  
[www.manmin.org](http://www.manmin.org) --> English --> Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)
5. หากท่านต้องการหนังสือที่ ศิษยาภิบาลอาวูโส เขียน ให้ติดต่อตาม ที่อยู่ ที่ระบุนี้

### จาก คริสตจักรมั่นคงในเชียงใหม่

Thai

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมั่นคงในเชียงใหม่

121/474 บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-6591162 (คุณณัฐกร), 088-5710997 (คุณนราภรณ์)

E-mail: [manmincr@gmail.com](mailto:manmincr@gmail.com)